

## HỘI ĐÀM GIỮA ĐOÀN ĐẠI BIỂU SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HAI TỈNH QUẢNG BÌNH - KHĂM MUỘN

Vừa qua, tại tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào đã diễn ra buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khăm Muộn về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai tỉnh.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khăm Muộn đã hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, thông báo khái quát một số nét cơ bản về hoạt động của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Khăm Muộn thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Chí Thăng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đã bày tỏ vui mừng và vinh dự trước sự đón tiếp tình cảm và trọng thị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khăm Muộn. Đồng thời một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai đơn vị nói riêng và hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nói chung. Hai bên cũng đã tiến hành trao đổi kinh nghiệm về một số vấn đề liên



quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ cũng như các hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các hoạt động chuyên môn quan trọng khác của ngành khoa học và công nghệ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, dịp này Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đã bàn giao thiết bị và máy tính nhằm hỗ trợ phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ cho tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào ■

**TRUNG NGHĨA**

## NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÀNH HOÀNG TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH”

Ngày 16/5/2019, Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu một số Thành hoàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Nhiệm vụ do

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Tín ngưỡng thờ Thành hoàng xuất hiện khá sớm và phát triển mạnh mẽ, tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, văn hóa của người

Việt. Quảng Bình là một trong những tỉnh có bề dày lịch sử văn hóa, hầu hết các làng xã đều có đình, đền, miếu để thực thi tín ngưỡng Thành hoàng cùng với các lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm. Trên mảnh đất này vẫn còn lưu giữ được kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc, trong đó có hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa và sinh hoạt lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa dân gian. Đó là tài sản vật chất và tinh thần vô giá cần được duy trì và phát huy.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm nghiên cứu, trình bày một số Thành hoàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giúp cho các nhà quản lý văn hóa đưa ra các biện pháp củng cố và bảo tồn những nét văn hóa đẹp trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng trong tỉnh nói riêng, nông thôn Việt Nam nói chung; Suu tập, hệ thống, giới thiệu về các vị Thành hoàng được nhân dân tôn thờ ở từng địa phương trong địa bàn tỉnh Quảng Bình qua các tư liệu Hán Nôm và truyền thuyết dân gian.

Sau một thời gian nghiên cứu, nhiệm vụ đã tiến hành đánh giá tổng quan về vùng đất và con người Quảng Bình; Quá trình hình thành

và phát triển tín ngưỡng thờ Thành hoàng; Nghiên cứu một số Thành hoàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Xu thế vận động và những vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Thành hoàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Thông qua nội dung của nhiệm vụ, người đọc sẽ tìm hiểu được lịch sử và hiện trạng của tín ngưỡng Thành hoàng cùng các nghi thức liên quan tới Thành hoàng cũng như nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư các làng xã của tỉnh Quảng Bình. Nhiệm vụ sẽ cung cấp các tư liệu giúp các nhà chuyên môn, nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, công tác văn hóa nói chung và tại địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác chuyên môn nhằm bảo lưu, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống của tín ngưỡng Thành hoàng nói chung và tín ngưỡng Thành hoàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng ■

**TRUNG NGHĨA**

## **NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở QUẢNG BÌNH”**

**N**gày 6/6/2019, Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch ở Quảng Bình”, do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình chủ trì

thực hiện.

Quảng Bình là địa phương có hệ thống di tích lịch sử văn hóa nói chung, di tích lịch sử cách mạng nói riêng vô cùng phong phú và đa dạng. Đây là nguồn tài nguyên độc đáo, đặc thù để phát triển du lịch bên vững. Với mục tiêu nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống

di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các phương án, giải pháp về bảo tồn tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị hệ thống di tích này phục vụ phát triển du lịch Quảng Bình thành ngành kinh tế mũi nhọn. Qua hai năm nghiên cứu, kết quả của nhiệm vụ KH&CN đã làm rõ nội dung các khái niệm về di tích - văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa; Tiến hành điều tra, khảo sát nghiên cứu trên thực địa hệ thống di tích lịch sử cách mạng toàn bộ các huyện, thị, thành phố của tỉnh; Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng từ đó đề xuất các phương án, nêu một số giải pháp cần thiết để thực hiện các phương án bảo tồn tôn tạo loại hình di tích đặc biệt này, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình.

Kết quả của nhiệm vụ giúp Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch và chính quyền các cấp từ xã phường, huyện, thị xã, thị trấn, thành phố làm cơ sở cho việc phối hợp, chung tay gìn giữ, bảo



tồn tôn tạo di tích, quản lý di tích một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng tại địa phương và đặc biệt là tuân thủ các nguyên tắc của công tác tu bổ tôn tạo di tích phục vụ phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học, các ban ngành liên quan đã tham gia đóng góp ý kiến để giúp nhiệm vụ hoàn thiện, sớm chuyển giao và ứng dụng và thực tiễn ■

**VĂN CHUNG**

## KIỂM TRA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN: “TRỒNG THỬ NGHIỆM DỪA XIÊM LẤY NƯỚC TẠI VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH” VÀ “TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG TÁO 05 TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN ĐÃ QUA CẢI TẠO” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HƯƠNG

**N**gày 20/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện hai nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Trồng thử nghiệm dừa xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình” và “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng

đất cát ven biển đã qua cải tạo” do Công ty Cổ phần Thanh Hương chủ trì thực hiện.

Qua kiểm tra tại các địa điểm triển khai hai nhiệm vụ cho thấy: Đối với nhiệm vụ “Trồng thử nghiệm dừa xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình”, được triển khai từ

tháng 8 năm 2018 đến nay, với diện tích trồng 02 ha, qua chăm sóc, bón thúc và phòng trừ sâu bệnh cây dừa xiêm đang sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 98%.

Đối với nhiệm vụ “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát ven biển đã qua cải tạo”, cơ quan chủ trì đã trồng được 400 cây trên diện tích 01 ha. Cơ quan chủ trì đã tiến hành chăm sóc, làm cỏ, tưới nước, bón thúc lần 3; sau khi đốn cây, hiện cây táo đang đâm chồi mới, trung bình cây cao trên 1,5m, đường kính thân 30cm.

Làm việc với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm hai nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cần tiếp tục triển khai các nội dung trong



đề cương được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết đúng tiến độ đề ra với chất lượng và hiệu quả tốt nhất ■

**TRUNG NGHĨA**

## HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ THÁT LÁT TRONG AO ĐẤT

**N**hằm làm phong phú thêm đối tượng nuôi trồng thủy sản mới, nâng cao giá trị, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, Sở khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết: “Nuôi cá thát lát trong ao đất”.

Mô hình được triển khai tại trang trại ông Hà Thanh Khai, thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy trên diện tích 1.200m<sup>2</sup>, với 9.600 con cá giống, mật độ thả 8 con/m<sup>2</sup>. Trong quá trình nuôi, đơn vị chủ trì đã thực hiện tốt quy trình kỹ thuật đã đề ra nên cá sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 80%. Sau 6 tháng nuôi, trọng lượng cá bình quân đạt 430 g/con. Lợi nhuận thu được gần 30 triệu đồng, thu nhập cao hơn so với nuôi một số loại cá khác.

Việc nuôi thử nghiệm thành công cá thát lát tại địa bàn xã Mỹ Thủy đã góp phần đáng kể vào chủ trương ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chuyển đổi cơ cấu nông



nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đưa được giống thủy sản mới đến cho người dân, làm đa dạng các đối tượng thủy sản nuôi trồng trên địa bàn, hạn chế việc khai thác quá mức đối với nguồn lợi thủy sản tự nhiên, đặc biệt là nguồn cá thát lát đồng đang ngày càng cạn kiệt ■

**LƯU VĂN LỘC**